

# CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG

\*\*\*\*\*

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

TP. Đà Nẵng, ngày 18/4/2017

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị cổ đông,

Kính thưa Đại hội.

Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng đến quý vị đại biểu, quý cổ đông và các nhà đầu tư đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung. Kính chúc quý vị đại biểu, quý cổ đông cùng toàn thể Ban lãnh đạo, CBNV Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung có mặt trong đại hội ngày hôm nay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Sau đây Tôi xin phép được thay mặt cho Ban điều hành Công ty, báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và đề xuất một số mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Công ty cổ phần Mai Linh Miền Trung.

Thưa Đại hội,

Năm 2016, năm đầu cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động đã ảnh hưởng đến kinh tế cả nước nói chung và Công ty nói riêng. Hoạt động của Công ty có những thuận lợi cơ bản đến từ lợi thế của thương hiệu Mai Linh cũng như lợi thế về thị trường kinh doanh hiện trải rộng khắp các tỉnh miền Trung, sự phát triển du lịch tại địa phương, lãi suất ngân hàng ổn định, cơ hội tiếp cận với các nguồn tài trợ cho hoạt động đầu tư tăng lên...; Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như cạnh tranh gay gắt trong các doanh nghiệp cùng ngành nghề tại các địa phương, các chi phí đầu vào đồng loạt tăng v.v...

**I. Trong bối cảnh trên, Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung đã đạt được các kết quả hoạt động SXKD như sau:**

Tổng doanh thu của Công ty năm 2016 là **665 tỷ 703 triệu đồng**, đạt **115,00%** chỉ tiêu kế hoạch, bằng **122,51%** so với năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế đạt **6 tỷ 133 triệu đồng**, đạt **61,33%** chỉ tiêu kế hoạch, bằng **155,59%** so với năm 2015.

Doanh thu bình quân ngày xe có đạt **1 triệu 229 ngàn đồng/xe/ngày**, bằng **98,31%** so với năm 2015.

Số xe có cuối năm 2016 là **1948 xe taxi** bằng **114,6%** so với năm 2015.

Tổng doanh thu 2016 đạt được vượt kế hoạch do Công ty đã thực hiện việc đầu tư tăng số lượng xe đúng tiến độ. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh quyết liệt công ty vẫn duy trì được lượng khách hàng truyền thống, tìm kiếm thị trường và khách hàng mới. Lượng khách





du lịch trong và ngoài nước đến Miền Trung vẫn duy trì ở mức cao là điều kiện quan trọng để đảm bảo doanh thu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận không đạt chỉ tiêu kế hoạch là do mức tăng doanh thu không theo kịp các mức tăng của các khoản mục chi phí, trong đó phải kể đến các chi phí đầu tư công nghệ, chi phí cho các điểm tiếp thị ngày càng có xu hướng tăng cao... Sự cố môi trường biển 2016 tại các tỉnh ven biển miền Trung và sự cạnh tranh quyết liệt về giá cũng là nguyên nhân quan trọng gây sụt giảm lợi nhuận tại các công ty con. Tuy nhiên, do sự tiết giảm chi phí tối đa, sự phục hồi nhanh tại thị trường Quảng Ngãi cũng như sự cạnh tranh về giá không “nóng” như năm 2015 nên lợi nhuận năm 2016 có tăng lên đáng kể so với năm 2015.

Trong năm 2016 thực hiện đầu tư 425 phương tiện, đạt 114,6% kế hoạch, thanh lý 190 phương tiện, đạt 123,4% kế hoạch. Việc đầu tư căn cứ vào chính sách quota xe taxi của địa phương (Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế) đồng thời đầu tư số lượng đáp ứng nhu cầu thị trường để đảm bảo tính hiệu quả.

## **1. Báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp:**

### **Về khả năng sinh lời:**

Năm 2016, mặc dù doanh thu của công ty tăng hơn 22% so với năm 2015 nhưng những chi phí đầu vào như: vật tư, BHXH, BHYT, lương... đều tăng, cùng với đó là sự cạnh tranh từ các đối thủ, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ tăng nhẹ so với năm 2015. Tỷ lệ lợi nhuận ròng trên doanh thu, Lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA), Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng nhẹ so với năm 2015.

### **Về việc thay đổi về vốn cổ phần và giá trị sổ sách:**

Trong năm 2016, tổng vốn cổ phần Công ty không có sự thay đổi so với năm 2015. Công ty không thực hiện chia thưởng cổ phiếu. Công ty không có cổ phần ưu đãi và cổ phiếu quỹ. Giá trị sổ sách của công ty tại thời điểm 31/12/2016 là: 11.616 đồng/01 cổ phiếu

### **Về những hoạt động quản trị tài chính chính yếu trong năm:**

Nhận diện những nguyên nhân và thực trạng khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm qua, Công ty đã thay đổi cơ cấu tài sản theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Công ty tiếp tục đầu tư mới phương tiện vận tải để tăng cường số đầu xe cũng như thay thế những phương tiện cũ, giúp tăng thị phần ở khu vực và cải thiện về chất lượng dịch vụ.

Tăng cường đầu tư dài hạn vào các công ty liên kết hoạt động trong cùng lĩnh vực taxi. Nguồn vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh trong năm chủ yếu tập trung vào hình thức hợp tác kinh doanh xe thương quyền, hợp tác đầu tư xe, vay ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác.

Triển khai ký kết với các ngân hàng hạn mức tín dụng trong năm để công ty luôn chủ động kế hoạch sử dụng nguồn vốn đáp ứng khả năng thanh toán kịp thời cho nhà cung cấp, trả nợ các khoản thanh toán đến hạn.

Công ty đã đưa vào triển khai mô hình tài chính tập trung để chủ động trong việc điều chuyển tiền giữa các đơn vị thành viên giúp giảm tải gánh nặng về nợ ngắn hạn.



Nhằm nâng cao tính làm chủ phương tiện của người lái xe, công ty đã tăng cường triển khai chương trình kêu gọi vốn thông qua hình thức hợp tác kinh doanh xe thương quyền. Đây là một chiến lược dài hạn và đã đem lại nhưng hiệu quả nhất định của Tập đoàn Mai Linh.

### **Về tình hình giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán:**

Qua hơn 6 năm niêm yết và giao dịch trên sàn chứng khoán Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, sự quan tâm của nhà đầu tư chưa cao do tính minh bạch của thị trường chứng khoán thấp, niềm tin và sự quan tâm, đánh giá của nhà đầu tư đối với công ty chưa đúng giá trị của công ty, số lượng giao dịch cổ phiếu luôn ở mức thấp. Bên cạnh đó, năm 2016 là một năm đầy khó khăn của doanh nghiệp taxi truyền thống nói chung và Công ty nói riêng với sự xuất hiện và cạnh tranh mạnh mẽ từ các hãng taxi sử dụng công nghệ như Grab, Uber khiến nhà đầu tư đắn đo khi muốn đầu tư vào công ty.

Đến ngày 28/3/2017, cổ phiếu của công ty được giao dịch ở mức giá 5.100 – 6.100 VNĐ/ cổ phiếu, khối lượng bình quân giao dịch ở mức thấp, khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất đạt mức 4002 cổ phiếu (theo số liệu đến ngày 28/3/2017).

### **2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được trong năm 2016:**

- ❖ Công ty đã nâng cao chất lượng phương tiện bằng hình thức đầu tư xe mới và thanh lý xe cũ (số lượng xe đầu tư mới cao hơn nhiều so với số lượng xe thanh lý). Số lượng phương tiện kinh doanh tại ngày 31/12/2016 vượt hơn số lượng phương tiện ngày 31/12/2015 là 248 phương tiện, nâng tổng số phương tiện có vào ngày 31/12/2016 là 1.948 xe.
- ❖ Áp dụng tiêu chuẩn ISO an toàn giao thông đường bộ - ISO 39001:2012
- ❖ Ứng dụng thành công phần mềm quản trị nhân sự HiStaff
- ❖ Áp dụng phần mềm Oracle Fusion và việc quản lý kế toán tài chính
- ❖ Đưa tổng đài thông minh vào vận hành tại thị trường Đà Nẵng.

## **II. MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

Năm 2016 dự kiến tình hình kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu khả quan sau khi trải qua nhiều năm liên khó khăn, với sự phục hồi và tăng trưởng của các nền kinh tế lớn Mỹ, Trung Quốc... Nền kinh tế Việt Nam được dự báo với mức tăng trưởng GDP năm 2017 đạt 6,5%, trong bối cảnh thị trường tài chính ổn định, lãi suất ngân hàng tăng nhẹ.

Đối với thị trường taxi miền Trung, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Các đối thủ cạnh tranh trực diện tiếp tục thâm nhập vào các các thị trường hiện có, cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại các điểm tiếp thị. Sự xuất hiện của các hãng taxi công nghệ Uber, Grab đặt ra vấn đề nâng cấp công nghệ và điều chỉnh cách thức kinh doanh của các loại hình taxi truyền thống trong đó có Mai Linh.

Về định hướng của Công ty mẹ – MLG, xác định: Vận tải là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Tập đoàn; Thực hiện chính sách Một Mai Linh; Đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hỗ trợ nâng cấp trình độ quản trị công ty. Mai Linh Miền Trung tiếp tục đặt mục tiêu dẫn đầu thị trường và thị phần tại khu vực miền Trung.

### **Các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2017 như sau:**

- Tổng doanh thu 2017 đạt **624 tỷ đồng**, bằng **93,74%** so với năm 2016.



- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 12 tỷ đồng, bằng 195,66% so với năm 2016 (tăng 77,58%)
- Số lượng xe dự kiến đầu tư năm 2017 là 387 xe, bằng 91,06% so với năm 2016, thanh lý 188 xe, bằng 98,95% so với năm 2016.

Để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2017, ngoài các nhóm giải pháp truyền thống cần duy trì, Ban điều hành sẽ chú trọng triển khai các giải pháp liên quan đến đầu tư công nghệ và xem đây là giải pháp cạnh tranh then chốt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như trình độ quản lý doanh nghiệp, bên cạnh đó các giải pháp tài chính cần phải được thực hiện triệt để.

Đặc biệt trong tình hình thị trường hiện nay, giải pháp kinh doanh liên quan đến việc cơ cấu dòng xe hợp lý với tình hình thị trường vẫn được đặc biệt chú trọng, trong đó dòng xe giá rẻ và dòng xe cao cấp Toyota là hai đối tượng cần phải cân nhắc đầu tư đúng thị trường và thời điểm; Đây là vấn đề mang tính cạnh tranh cũng như góp phần quan trọng trong việc quyết định cơ cấu thị phần kinh doanh của công ty tại khu vực.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và đề xuất giải pháp, mục tiêu phương hướng năm 2017 của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Cuối cùng, thay mặt cho Ban TGD và CBNV Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội của thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương trong khu vực Miền Trung đã hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty hoạt động kinh doanh trên địa bàn khu vực.

Xin cảm ơn quý cổ đông, quý khách hàng, các đối tác... đã ủng hộ và đồng hành cùng Mai Linh trong suốt thời gian qua.

Xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm và chỉ đạo của Ông chủ tịch HĐQT.

*Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, thành viên HĐQT, quý cổ đông và toàn thể anh chị em CBNV Mai Linh Miền Trung cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.*

*Chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**



*Tổng Giám đốc*

*Võ Thành Nhân*

